

## **Thành phố Philadelphia Nộp Đơn kiện Chống lại Tổng Chương lý Sessions**

PHILADELPHIA – Hôm nay, Thành phố đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Philadelphia chống lại Tổng Chương lý Hoa Kỳ, Jeff Sessions. Thành phố yêu cầu tòa ra lệnh ngăn chặn Tổng Chương lý Sessions bổ sung các điều kiện trái luật vào chương trình Tài trợ Trợ giúp Tư pháp Tưởng niệm Edward Byrne (Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant - JAG). Các điều kiện mới này, được công bố ngày 25 tháng 7 năm 2017— chỉ chưa đầy một tháng trước khi hết hạn nộp đơn—yêu cầu Thành phố (1) xác nhận việc tuân thủ Mục 1373, Điều 8, Bộ luật Hoa Kỳ; (2) thông báo cho ICE trước 48 giờ về "lich thả tự do" các tù nhân được quan tâm; và (3) cho phép ICE tiếp cận không hạn chế để xét hỏi các tù nhân trong hệ thống trại giam của Philadelphia. Bản sao của hồ sơ này sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Thị trưởng Kenney cho biết: "Những gì chúng tôi có thể nói là những điều kiện tài trợ chưa từng có này hoàn toàn mang tính chính trị". "Chính quyền của Trump tuyên bố rằng họ đang áp đặt những điều kiện này để giữ an toàn cho cư dân Philadelphia, nhưng hãy để thực tế lên tiếng. Philadelphia không vi phạm luật liên bang. Chúng tôi đang thực hiện công tác kiểm soát thông minh, và kết quả là năm 2016 chúng tôi có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong vòng 40 năm. Chúng tôi sẽ không để Chính quyền này can thiệp vào những nỗ lực lâu dài của chúng tôi để đưa các thành viên của cộng đồng người nhập cư Philadelphia ra khỏi bóng tối."

Năm ngoái, Thành phố nhận được \$1,6 triệu từ chương trình JAG, và đã được tài trợ trung bình \$2,2 triệu trong mười một năm qua. Kinh phí này được chi cho những ưu tiên như làm thêm giờ của cảnh sát và tăng cường trang thiết bị, nâng cấp công nghệ phòng xử án, đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật, và chương trình thay thế cho những người phạm tội ở cấp độ thấp. Mặc dù Tổng Chương lý quản lý khoản tài trợ này, Quốc hội đã lập ra chương trình JAG để giúp lực lượng thực thi pháp luật địa phương chống lại tội phạm. Trong vụ kiện của mình, Thành phố cho rằng Tổng Chương lý Sessions đã công bố các quy tắc mới cho chương trình đó ngoài quy chế liên bang đã tạo ra chương trình, vượt quá thẩm quyền của ông khi thay đổi chương trình theo một cách mà chưa bao giờ là ý định của Quốc hội. Và ngay cả khi những điều kiện này là ý định của Quốc hội, điều đó sẽ vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ, và các giới hạn Hiến pháp quy định về những gì chính phủ liên bang có thể yêu cầu các địa phương phải làm để đổi lấy kinh phí.

Luật sư Thành phố, Sozi Pedro Tulante nói thêm, "Các điều kiện liên quan đến nhập cư của Bộ Tư pháp không liên quan gì đến việc tăng cường hệ thống tư pháp hình sự của thành phố, vốn chính là mục đích của chương trình JAG Byrne. Do đó chúng tôi đang yêu cầu một tòa án can thiệp và thừa nhận rằng Tổng Chương lý không có thẩm quyền áp đặt bất kỳ điều kiện nào trong số này." Về cơ bản, Tổng Chương lý không thể sử dụng kinh phí thực thi pháp luật sống còn này như là một cách để buộc Philadelphia triển khai chính sách nhập cư của liên bang, và khi đó làm tăng thêm nỗi sợ hãi và lo âu của các cư dân nhập cư của chúng ta."

Cụ thể, vụ kiện của Thành phố yêu cầu thẩm phán liên bang (1) xác định rằng việc Bộ Tư pháp áp đặt ba điều kiện mới cho tài trợ JAG Tưởng niệm Byrne là trái luật; (2) cấm DOJ làm như vậy; và (3) xác định rằng, nếu việc áp đặt Mục 1373 liên quan đến kinh phí tài trợ được cho là hợp pháp, thì Thành phố đã xác nhận thích đáng rằng, trên thực tế, Thành phố đã tuân thủ quy chế này. Thành Phố đã đệ trình xác nhận việc tuân thủ Mục 1373 vào ngày 22 tháng 6 năm 2017. Xác nhận đó có sẵn [TAI ĐÂY](#).

Ban Pháp lý thành phố và các hãng luật Hogan Lovells và Dechert đại diện cho Thành phố trong vụ kiện này.